

Phát triển kinh tế tập thể cần có chiều sâu

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Với nhiều chính sách hỗ trợ, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2018, THT chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống xã Thụy Việt (Thái Thụy) đã chủ động định hướng cho thành viên sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp giảm chi phí; đồng thời, liên kết, tương trợ nhau trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, vì vậy thành viên yên tâm sản xuất, có lãi cao. Ông Nguyễn Văn Thoa, tổ trưởng THT cho biết: Chúng tôi, những người trực tiếp chăn nuôi xác định việc gắn kết với nhau theo mô hình chuỗi liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm là xu thế tất yếu phải thực hiện. Vì thế chúng tôi đã xây dựng nhóm liên kết về gia cầm với 35 hội viên.

Năm 2018, được các cấp hỗ trợ nâng cấp nhóm lên THT, nhận thức của các thành viên và liên kết trong tổ được chú trọng hơn. Chúng tôi đã thực hành chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đầu tư máy tiêm vắc-xin tự động cho gia cầm và xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt thực hành chăn nuôi tốt theo quy trình VietGAP trong năm 2019. THT chủ động đứng ra tìm kiếm, thỏa thuận với các đơn vị có uy tín trong cung cấp thức ăn, thuốc thú y, vì vậy chi phí đầu vào giảm 15% so với trước. Nhận thức, thói quen chăn nuôi tự do, cá thể dần chuyển sang chăn nuôi có kiểm soát. Bình quân thu nhập của mỗi hộ thành viên đạt từ 100 - 200 triệu đồng/năm, cao hơn so với chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây.

Năm 2018, toàn tỉnh có 434 HTX, 172 THT, trong đó 324 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và thủy sản. Tổng số thành viên của các HTX là 525.595 người. Lãi bình quân của các HTX đạt 92 triệu đồng/năm, thu nhập của người lao động trong HTX đạt



Thu hoạch khoai tây vụ đông tại xã Vũ An (Kiến Xương).

32 triệu đồng/năm. Để tạo điều kiện cho các HTX, THT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành tham mưu triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025, để án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình; chủ động tham mưu trong phối hợp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các HTX nông nghiệp tổ chức thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hợp với tình hình thực tế địa phương. Chương

trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2025 được cụ thể hóa. Trong năm 2018 đã thành lập mới 8 HTX, 1 liên hiệp HTX (đầu tiên trên địa bàn tỉnh), liên kết 4 HTX với tổng vốn điều lệ 1.300 triệu đồng.

Năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tham mưu xây dựng và phát triển các mô hình HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng trong tỉnh, chú trọng phát triển các mô hình HTX gắn với

chuỗi giá trị, mô hình HTX gắn với thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các địa phương. Trong đó, dự kiến triển khai tại một số đơn vị: HTX SXKD DVNN Độc Lập (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà), HTX SXKD DVNN Điệp Nông (xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà), HTX DVNN Thụy An (xã Thụy An, huyện Thái Thụy)... nhằm từng bước xây dựng thương hiệu của một số nông sản chủ lực: tỏi, rau màu các loại.

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện cho 9 đơn vị tham gia chương trình xúc tiến thương mại với 8 gian hàng

trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh do các HTX, doanh nghiệp thành viên sản xuất như ổi, cơm cháy, tỏi, trà thảo dược...; 10 HTX và 2 doanh nghiệp thành viên tham gia xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng.

Các HTX, THT thực sự là "bà đỡ" cho nông dân bởi không chỉ dẫn dắt, trợ giúp nông dân mà còn cung cấp dịch vụ giá rẻ, chất lượng cao và là đối tác kinh tế thay nông dân kết nối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các HTX hoạt động theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng; phần nhiều HTX chưa có chuyển biến rõ nét trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần tập trung xây dựng một số mô hình HTX hoạt động thực sự nổi trội để học tập, nhân rộng; tránh tình trạng thành lập các HTX theo phong trào mà cần căn cứ trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi ích HTX đối với từng địa phương. Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, cần chú trọng hơn nữa tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và tăng cường chuỗi liên kết các thành phần kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

LƯU NGÂN

▶ QUỲNH PHỤ 5.885 phụ nữ được hỗ trợ phát triển kinh tế

Trong năm 2018, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ đã tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Huyện hội duy trì hoạt động hiệu quả 332 câu lạc bộ và 285 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới. Tổ chức vay vốn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các HTX hoạt động theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng; phần nhiều HTX chưa có chuyển biến rõ nét trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần tập trung xây dựng một số mô hình HTX hoạt động thực sự nổi trội để học tập, nhân rộng; tránh tình trạng thành lập các HTX theo phong trào mà cần căn cứ trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi ích HTX đối với từng địa phương. Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, cần chú trọng hơn nữa tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và tăng cường chuỗi liên kết các thành phần kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tập trung vận động phụ nữ các địa phương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần để Quỳnh Phụ trở thành huyện nông thôn mới; tổ chức tốt các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường...

TRỊNH CƯỜNG

▶ THÀNH PHỐ Phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ đông xuân

Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong thời gian qua có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt là khi thời tiết chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm, cũng như ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ đông xuân, bổ sung chất dinh dưỡng khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Theo đó, thành phố phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng từ ngày 15/1 đến 15/2/2019 bằng vôi bột, hóa chất; chú trọng các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực chăn nuôi, chợ buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm. Đội kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát nguồn gốc gia súc, gia cầm, việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh tại các hộ giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

MINH NGUYỆT

▶ NAM TRUNG Phấn đấu gieo cấy 435ha lúa xuân

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2019, xã Nam Trung (Tiền Hải) gieo cấy 435ha, phấn đấu năng suất đạt trên 72 tạ/ha. Trong đó, cơ cấu giống lúa lai chiếm 30%; lúa năng suất cao, chất lượng cao 70%.

Hiện nay, căn cứ kế hoạch sản xuất vụ xuân, HTX tích cực chỉ đạo nông dân hoàn thành cấy ải, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm các điều kiện tốt cho sản xuất. Ngoài ra, HTX chỉ đạo tổ thủy nông lấy nước vào hệ thống đê nước phục vụ cho việc cấy ải. Đồng thời, cán bộ HTX tích cực phối hợp với chính quyền các thôn theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra đồng ruộng tổ chức đánh chuột khi tiến hành cấy ải.

MẠNH THẮNG

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi nên trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, góp phần bảo đảm cho sản xuất chăn nuôi của tỉnh duy trì và phát triển ổn định. Cơ cấu giống vật nuôi chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ lệ đàn vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 266.000 tấn; giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 734 trang trại và hơn 7.200 gia trại chăn nuôi; thường xuyên duy trì đàn vật nuôi khoảng 54.000 con trâu, bò, hơn 1 triệu con lợn và hơn 13 triệu con gia cầm các loại. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong nước đang phức tạp, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất thường, nhiệt độ thấp kèm theo mưa, độ ẩm không khí cao là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số ổ dịch phải tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm bị dịch cúm và hơn 60 con lợn mắc bệnh phù

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

dầu, hội chứng bệnh đường hô hấp, bệnh lở mồm long móng. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng của tỉnh đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ông Hùng cho biết: Tháng 12/2018, đàn lợn của một hộ chăn nuôi trong thôn bị mắc bệnh lở

mồm long móng buộc phải tiêu hủy 15 con với tổng trọng lượng 980kg. Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của dịch bệnh, gia đình tôi đã thực hiện ngay việc tiêm bổ sung vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng cho toàn bộ 160 con lợn tại trang trại; đồng thời, thêm thuốc bổ vào thức ăn

cho đàn lợn để tăng sức đề kháng; hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, rắc vôi bột và phun hóa chất tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực chăn nuôi; hạn chế người ra vào chuồng trại để tránh dịch bệnh xâm nhập.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Đông Hưng cũng đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Bà Phạm Thị Loan, phụ trách Trại Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Với phương châm phòng bệnh là chính, huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được tính chất nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống. Từ đó xây dựng chuồng trại kiên cố, che chắn không để gió lùa, giữ nhiệt độ chuồng nuôi ổn định; tăng cường quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi; dự trữ nguồn thức ăn, cho ăn



Người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nhằm phòng, chống dịch bệnh.

VŨ THƯ Chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề. Càng giáp tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông càng tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Là địa bàn của ngõ phía Tây của tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Vũ Thư khá phức tạp. Để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, huyện chủ động triển khai sớm công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Thượng tá Nguyễn Đức Anh, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Năm 2018, mặc dù đã thực hiện rất đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT nhưng trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 23 vụ TNGT làm chết 22 người, chết 1 vụ, cùng 1 người chết so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra còn xảy ra 13 vụ va chạm giao thông, làm 14 người bị thương. TNGT đường thủy làm 1 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu do ý thức của người điều khiển phương tiện còn hạn chế, uống rượu, bia, không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông; đặc biệt, một số trường hợp, nhất là phụ nữ mất cảnh giác khi đi trẻ em tác động vào tay lái trong quá trình điều khiển phương tiện gây tai nạn

nghiêm trọng. Một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng họp chợ, sản xuất, kinh doanh vi phạm hành lang ATGT đường bộ, gây phức tạp tình hình trật tự ATGT. Nếu như những năm trước TNGT thường xảy ra trên tuyến quốc lộ 10 thì năm 2018 TNGT lại thường xuyên xảy ra ở các tuyến đường nông thôn mới.

Ông Đinh Vinh Thụy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện cho biết: Với mục tiêu giảm thiểu số vụ, số người chết, bị thương và thiệt hại tài sản do TNGT, góp phần mang lại một cái tết bình yên cho nhân dân, huyện đã chủ động triển khai sớm nhiều giải pháp: chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương liên tục tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT; bình

chứng tư tưởng, nhất là Đài TTTH huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tin, bài, băng đĩa, văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát, khắc phục, sửa chữa, tổ chức lại các công trình, cơ sở hạ tầng giao thông tại các điểm đen thường gây TNGT để bảo đảm khoa học, hợp lý hơn; trong đó, chú ý đặt tên Nguyễn Văn Thiệu để tiến hành sơn vạch kẻ đường, làm mới các cơ sở hạ tầng, lắp đặt biển báo, lắp đặt các nút giao thông có giao cắt với tỉnh lộ, quốc lộ.

Thời điểm giáp tết Nguyên đán, nhu cầu buôn bán, lưu thông hàng hóa tăng cao, việc họp chợ, bày bán hàng hóa vi phạm hành lang ATGT đường bộ

thường gia tăng, Ban ATGT huyện và các ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục quyết liệt giải tỏa, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường trên tất cả các tuyến đường của huyện. Đặc biệt, huyện chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài sự vào cuộc của huyện, Vũ Thư chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiện toàn ban ATGT, tập trung triển khai sớm, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Huyện cũng quán triệt rõ sẽ xử lý nghiêm các địa phương để xảy ra các trường hợp vi phạm, xảy ra TNGT do vi phạm hành lang ATGT đường bộ.

Tự Tân là một trong

những địa phương luôn chủ động triển khai các giải pháp, nhất là bảo đảm trật tự ATGT nhằm góp phần bảo đảm trật tự ATGT chung trên địa bàn. Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa bàn Tự Tân có trên 1,6km tuyến quốc lộ 10 chạy qua với 65 hộ dân sinh sống, kinh doanh hai bên đường. Đoạn đường này lễ nhỏ hẹp, mật độ người, phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao, tạo ra tình hình giao thông khá phức tạp. Ngoài ra, địa bàn xã còn có 1,2km đường huyện, 3,7km đường trục xã và hàng chục ki-lô-mét đường thôn, xóm mới được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Đường to, rộng tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông nhưng ngược lại cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT hơn. Để bảo

đảm trật tự ATGT, xã đã kiện toàn ban ATGT, huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc. Ngoài các đợt giải tỏa thường xuyên, dịp giáp tết, xã tiếp tục tiến hành ký cam kết với các hộ dân ven đường và giải tỏa 100% mái che, mái vẩy, công trình vi phạm hành lang ATGT. Một số hộ đặt biển quảng cáo di động, nếu bắt được quả tang đang đặt dưới lòng, lề đường, xã thu dỡ, xử phạt nghiêm, không có né. Thời gian cao điểm tết Nguyên đán, lực lượng công an xã phối hợp

với tổ tự quản ATGT thôn Bắc Sơn hướng dẫn, xử lý giao thông, giải tỏa hành lang giao thông tại tuyến quốc lộ 10. Một trong yếu tố then chốt là xã thường xuyên tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Bình yên trên mỗi cung đường là mục tiêu cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân Vũ Thư đề ra thời điểm này nhằm mang lại một mùa xuân an toàn, phấn khởi.

QUỲNH LŨU



Công an xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) sơn, kẻ lại vạch vôi góp phần bảo đảm hành lang giao thông.